



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐยูกันดา

- รัฐสภายูกันดาผ่านความเห็นชอบกฎหมายรักษาร่วมเพศถือเป็นอาชญากรรม

๒. รัฐอิสราเอล

- ได้เกิดการชุมนุมของมวลชนในอิสราเอล หลังจากนายเนทันยาฮู ปลดรัฐมนตรีที่คัดค้านการปฏิรูประบบตุลาการของรัฐบาล

๑. รัฐสภายูกันดาผ่านความเห็นชอบกฎหมายรักร่วมเพศถือเป็นอาชญากรรม (วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ : สำนักข่าว BBC)

ผู้ใดเปิดเผยตัวตนว่าเป็นเกย์ในยูกันดาอาจถูกจำคุกได้ หลังรัฐสภาผ่านร่างกฎหมายใหม่เพื่อปราบปรามพฤติกรรมรักร่วมเพศ นอกจากนี้ ยังรวมถึงโทษประหารชีวิตในบางกรณี

นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนคนหนึ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าว BBC ว่า การถกเถียงกันเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ทำให้เกิดความกลัวว่าจะมีการโจมตีชาวเกย์มากขึ้น

มีเหตุขู่กรรโชกเกิดขึ้นจำนวนมาก มีหลายคนได้รับโทรศัพท์ข่มขู่ว่า ถ้าไม่ให้เงิน จะรายงานว่าคุณเป็นเกย์ พวกเขาบอกว่า ร่างกฎหมายนี้เป็นหนึ่งในกฎหมายต่อต้านเกย์ที่เข้มงวดที่สุดในแอฟริกา

การรักร่วมเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมายในยูกันดาอยู่แล้ว แต่การผ่านความเห็นชอบกฎหมายนี้จะเป็นการเพิ่มฐานความผิดในคดีอาญาให้มากขึ้น ทั้งนี้ การเปิดเผยตัวตนว่าเป็นเกย์ จะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทันที ดังนั้น เพื่อน ครอบครัว และสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่รายงานบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศเดียวกันต่อทางการด้วย

กฎหมายที่กดขี่อย่างรุนแรงนี้ จะทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ สร้างความเกลียดชัง และก่อให้เกิดอคติต่อบุคคล LGBTI รวมถึงผู้ที่ถูกมองว่าเป็น LGBTI และปิดกั้นการทำงานที่ชอบธรรมของภาคประชาสังคม ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข และผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและใต้ องค์การนิรโทษกรรมสากลกล่าว

นอกจากนี้ นาย Andrew Mitchell รัฐมนตรีกระทรวงกิจการแอฟริกาของอังกฤษ และ นาย Antony Blinken รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ประณามกฎหมายนี้เช่นกัน

ในบางพื้นที่ มีเหตุการณ์ที่ผู้บังคับใช้กฎหมายริดไถ่เงินจากคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเกย์ แม้แต่บางครอบครัวก็แจ้งความจับลูกของตัวเองที่เป็นเกย์ ภายหลังจากที่ร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ขั้นตอนต่อไป จะยื่นร่างกฎหมายให้นาย Yoweri Museveni ประธานาธิบดียูกันดา ผู้ซึ่งสามารถยับยั้งร่างกฎหมายเพื่อรักษาบรรยากาศการลงทุน รวมถึงเงินบริจาคต่าง ๆ จากตะวันตก หรือสามารถลงนามเห็นชอบในร่างกฎหมายนี้ได้ ทั้งนี้ ประธานาธิบดียูกันดาได้แสดงความเห็นไปในทางต่อต้านพวกรักร่วมเพศเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และวิจารณ์ตะวันตกที่เข้ามาแทรกแซงกดดันยูกันดาต่อประเด็นดังกล่าว

นาง Byarugaba นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชาวรักร่วมเพศ กล่าวว่า รัฐบาลใช้ร่างกฎหมายเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากประชาชน อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการจัดการปัญหาเศรษฐกิจ

ผู้สนับสนุนร่างกฎหมายนี้กล่าวว่า กฎหมายนี้พยายามปกป้องเด็ก แต่นาง Byarugaba กล่าวว่า “ไม่ว่าจะเป็นการรักเพศตรงข้ามหรือรักร่วมเพศ รัฐบาลและรัฐสภาควรออกกฎหมาย หรืออย่างน้อยก็ใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วมาคุ้มครองเด็กทุกคนทั้งหญิงและชายจากเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่จะแยกแยะว่า ใครเป็นพวกรักร่วมเพศเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ ไม่มีข้อมูล และมีแต่อคติ”

ที่มา : <https://www.bbc.com/news/world-africa-65034343>

๒. ได้เกิดการชุมนุมของมวลชนในอิสราเอล หลังจากนายเนทันยาฮู ปลดรัฐมนตรี ที่คัดค้าน การปฏิรูประบบตุลาการของรัฐบาล (วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักข่าว CNN)

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ มีผู้ประท้วงจำนวนมากปิดถนน และสะพานบนทางหลวง เมือง Ayalon พร้อมกับโบกธงชาติอิสราเอลและส่งเสียงร้องคำว่าประชาธิปไตย เหตุการณ์นี้ทำให้เกิด วิกฤตการณ์ทางการเมืองของอิสราเอลรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ประท้วงได้จุดไฟเผาเศษเหล็กและไม้ บนทางหลวงสายหลัก ณ กรุงเทลอาวีฟ ทำให้เกิดควันดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า และบดบังตึกสูงอันเป็น สัญลักษณ์ของเมืองหลวง ภายหลังจากเมื่อสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการณ์ประกาศปลด นายโยอาฟ กัลป์แลนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นรัฐมนตรีคนแรกที่เรียกร้องให้ยุติ แผนการปฏิรูประบบตุลาการของประเทศ

การตัดสินใจปลดนายโยฟ กัลป์แลนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกจาก ตำแหน่ง เกิดจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาปราศรัยเมื่อคืนวันเสาร์ เพื่อคัดค้าน ให้รัฐบาลยุติการปฏิรูประบบตุลาการ ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสหราชอาณาจักร อย่างเป็นทางการ โดยมีทหารกองหนุนบางกลุ่มกล่าวว่าจะถอนตัวออกจากการประจำการเพื่อต่อต้าน แผนปฏิรูปดังกล่าว ซึ่งนักวิจารณ์กล่าวว่าจะบั่นทอนความเป็นอิสระของศาล ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การสนับสนุนแผนปฏิรูปดังกล่าวถือเป็นการคุกคามความมั่นคงของอิสราเอล นอกจากนี้ ยังมีรัฐมนตรีจำนวน ๓ คน ซึ่งเป็นสมาชิกสังกัดพรรค Likud ของนายกรัฐมนตรี เสนอแนะ ให้นายกรัฐมนตรีควรงดแผนการปฏิรูปดังกล่าวด้วย

คำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา กล่าวว่า การยุติ แผนการปฏิรูปเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศ โดยอ้างถึงการที่กองทัพอิสราเอล บางส่วนปฏิเสธที่จะฝึกการรับมือกับการประท้วงตามแผนการของรัฐบาล โดยภายหลังจากที่เขาถูกปลด ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ว่าภารกิจด้านความ มั่นคงเป็นภารกิจที่ตนให้ความสำคัญมาโดยตลอด และจะยังคงเดินหน้าภารกิจนี้ต่อไป โดยขอความเห็น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นสมาชิกสังกัดพรรค Likud ของนายกรัฐมนตรี ได้สร้าง ความไม่พอใจให้กับพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าแผนการปฏิรูปดังกล่าวจะสามารถดำเนินการ ต่อไปได้หรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักนายกฯ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีขาดความเชื่อใจในตัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีการหารือร่วมกันมาก่อน และการแสดง ความเห็นเช่นนี้เป็นการบ่อนทำลายแผนการดังกล่าว

นาย Yair Lapid อดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอล ได้แสดงความเห็นว่าการปลด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นสิ่งสร้างความตกต่ำครั้งใหม่ขึ้นมา ซึ่งเขาได้ลง Twitter ว่า นายกรัฐมนตรีสามารถปลดรัฐมนตรีออกได้ แต่ไม่สามารถไล่ประชาชนชาวอิสราเอลที่ยืนหยัดต่อสู้กับ ความไร้สติของพรรคร่วมรัฐบาลได้

สำหรับการปฏิรูประบบศาลที่เสนอโดยฝ่ายรัฐบาล จะทำให้รัฐบาลมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้พิพากษา และรัฐสภาจะมีอำนาจในการครอบงำการตัดสินใจในเรื่องใด ๆ ของศาลสูง โดยรัฐบาลได้ให้เหตุผลว่าการปฏิรูปเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการยับยั้งอำนาจของศาลสูง ซึ่งรัฐบาลพิจารณาว่าศาลสูงเป็นเอกเทศไร้การควบคุม และไม่ได้เป็นผู้แทนของประชาชน แต่ฝ่ายค้านแย้งว่าการทำเช่นนี้เป็นการคุกคามหลักการประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานของอิสราเอล

ที่มา : <https://edition.cnn.com/2023/03/26/middleeast/israel-judicial-overhaul-legislation-intl/index.html>

นายณรงค์ศักดิ์ ปลื้มใจ
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖

ว่าที่ ร.ท. เจนฤทธิ ทองคำผดุง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖